

CHIỀU 16/5/2023, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN ĐÃ CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG KHU THỂ THAO DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC CỦA ĐHQGHN. ĐÂY LÀ KHU THỂ THAO PHỨC HỢP VỚI CÁC BỘ MÔN: GOLF, BÓNG ĐÁ, BÓNG RỔ, BÓNG BÀN... ĐỒNG THỜI TÍCH HỢP TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN NGOÀI TRỜI KHÁC, ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN GẮN VỚI KHÔNG GIAN XANH TRONG KHUÔN VIÊN KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC.

TRẦN QUỐC



KHU THỂ THAO ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG ĐỂ RÈN LUYỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO NGƯỜI HỌC VÀ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN



Nằm trọn trong khuôn viên quy hoạch 1/500 Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao (QG-HN07), trước mắt, ĐHQGHN giao khu phức hợp này cho Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tiến hành khai thác tạm thời một số không gian tại Hòa Lạc dành cho hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời tích hợp tổ chức sự kiện; chỉ đạo triển khai ký kết với các đơn vị trong khu vực về hợp tác sử dụng chung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục, thể thao.

Sau gần 8 tháng thi công và triển khai, tới nay cơ bản một số sân thể thao đã được hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng tập luyện, đào tạo, giảng dạy giáo dục thể chất và tổ chức các giải đấu phong trào cho cán bộ và học sinh, sinh viên ĐHQGHN. Khu thể thao chính thức đi vào hoạt động với quần thể các sân tập golf, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, khu tập thể lực tương đối khang trang và quy mô khác hẳn điều kiện sân tập tại nội thành. Khu phức hợp thể thao này góp phần tăng cường không gian xanh để người học, cán bộ, giảng viên thỏa sức trải nghiệm khi đi học cũng như khi làm việc ở Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Hệ thống khu thể thao nằm trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã hoàn thành đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng với các trang thiết bị hiện đại như: hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống khung lưới bảo vệ... đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu. Đặc biệt, với sân golf đã được

hoàn thành và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và trang bị đồng bộ thiết bị như nhà phát banh, line tập rộng rãi, khung và trụ lưới, hệ thống sân tập, sân cỏ, đèn chiếu sáng, đường đi, khu nhà thiết yếu, thiết bị đồ dùng tập... đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang và hiện đại, tạo nên dấu ấn riêng có chỉ có tại ĐHQGHN.

Phát biểu tại lễ khai mạc Khu thể thao ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân bày tỏ niềm vui vì sự phát triển không ngừng của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Giám đốc ĐHQGHN cam kết trong thời gian tới, sẽ cố gắng phát triển và đồng bộ hệ thống quần thể thể thao nhằm tăng cường không gian để phát triển thể chất, hướng đến một nền giáo dục toàn diện cho người học tại ĐHQGHN. Có thể nói, đến thời điểm này, sức hút của ĐHQGHN tại Hòa Lạc không chỉ là cái nôi đào tạo chất lượng cao mà còn là điểm đến lý tưởng trong giáo dục thể chất, thể thao cho người học. ĐHQGHN hi vọng, trong thời gian tới, nơi đây sẽ là điểm đến và là nơi khởi nguồn đam mê, đào tạo cho nhiều đội tuyển, cá nhân trong toàn quốc để có thể phát triển tài năng thể thao ở nhiều hạng mục, bộ môn khác nhau.

Đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Trần Đức Phấn đánh giá cao việc ĐHQGHN khai trương Khu thể thao tại Hòa Lạc. Ông cho biết, đây là điểm đến lý tưởng cho người học, điểm nhấn cho khu vực miền Bắc, bởi đây là đại học đầu tiên không chuyên về thể thao nhưng lại xây dựng và phát triển hệ thống thể thao đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là khu sân tập golf hướng đến rèn luyện sức khỏe cho người học. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam hi vọng trong thời gian tới sẽ có hợp tác cụ thể giữa Tổng cục Thể dục Thể thao với ĐHQGHN trong công tác đào tạo, sân tập, gửi động viên tới rèn luyện, uơm tạo nên các tài năng thể thao tương lai của đất nước. Cũng chính từ đây, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tìm kiếm, phát triển được các tài năng thể thao, vận động viên giỏi.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao Nguyễn Việt Hòa nhấn mạnh, lễ khai trương là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc cho nền giáo dục thể chất của ĐHQGHN nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung. Việc xây dựng và phát triển khu thể thao tại Hòa Lạc nhằm hướng đến một môi trường phát triển toàn diện cho người học, đặc biệt là kỹ năng sống thông qua các môn học.



Nhiều sinh viên ĐHQGHN đang theo học tại Hòa Lạc bày tỏ niềm vui khi được tham gia các môn học độc đáo trong quãng thời gian sinh viên như khiêu vũ, bóng rổ, bóng bàn, dân vũ... Đặc biệt, ngay năm thứ nhất, sinh viên đã được tiếp cận và tham gia học golf. Sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQGHN cho biết, khu thể thao được khai trương có ý nghĩa vô cùng quan trọng với học sinh, sinh viên bởi nơi đây người học sẽ được thỏa sức trải nghiệm những môn học thú vị, giúp người học được tu dưỡng, rèn luyện các kỹ năng toàn diện hơn cho bản thân. Các môn thể thao sẽ là phương tiện để người học rèn luyện thân thể và sinh viên tiếp cận quốc tế, văn hóa dân gian, bản sắc dân tộc thông qua hoạt động thể thao.

ĐHQGHN đang xây dựng Đề án giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc. Đề án chú trọng việc các đơn vị đào tạo tăng cường triển khai hệ thống sân tập thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, sân tập golf, nhà thể thao đa năng, đường tổng hợp xe đạp, câu lạc bộ aerobic, khiêu vũ, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian... sẽ góp phần phát triển thể lực và hướng đến phát triển giáo dục toàn diện cho người học.

Hiện tại, trong khuôn viên ĐHQGHN đã có hệ thống 2 sân bóng đá 7 bằng cỏ nhân tạo, 1 sân bóng đá 11 được làm bằng cỏ tự nhiên, 1 sân tập golf, 1 nhà thể thao đa năng, 1 đường tổng tập xe đạp và nhiều khu vực tập bóng bàn, bóng rổ khác trong nhà và ngoài trời để phục vụ các hoạt động thể thao, nâng cao thể lực cho cán bộ, giảng viên, người học.